



ประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานได้

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเป็นไปตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหาการทุจริตในประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานเขตห้วยขวาง จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้

- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น ๓ สำนักงานเขตห้วยขวาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้ในวันและเวลาราชการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามคำสั่งสำนักงานเขตห้วยขวาง ที่ ๓๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อกำกับ ควบคุม และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตห้วยขวางให้เป็นไปตามกฎหมาย
- จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตห้วยขวางทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/huaikhwang และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันทุกๆ เดือน
- มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานเขตห้วยขวาง โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.oic.go.th/INFOCENTER๔/๔๗๓/> เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขต ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งได้จัดคอมพิวเตอร์ไว้ให้ประชาชนตรวจค้น ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ชั้น ๑ สำนักงานเขตห้วยขวาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนุชิต พิพิธกุล)
ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 3 สำนักงานเขตห้วยขวาง

1

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้ในวันและเวลาราชการ

หมายเลขโทรศัพท์



0 2276 4144

โทรสาร 0 2277 4430

ฝ่ายปกครอง ชั้น 3



สำนักงานเขตห้วยขวาง



แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามคำสั่งสำนักงานเขตห้วยขวาง ที่ 346/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เพื่อกำกับควบคุม และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตห้วยขวางให้เป็นไปตามกฎหมาย

2



จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตห้วยขวางทางเว็บไซต์

3

www.bangkok.go.th/huaikhwang และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ดำเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันทุก ๆ เดือน



มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานเขตห้วยขวาง โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.oic.go.th/INFOCENTER9/973/> เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขต ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งได้จัดคอมพิวเตอร์ไว้ให้ประชาชนตรวจค้น ณ ศูนย์บริหารราชการฉะวไลสะอาด ชั้น 1 สำนักงานเขตห้วยขวาง

